

## พีทมิก สถาพร ตะวันขึ้น

เลือกทำงานที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ “ถ่านผลไม้” ด้วยตนเองจนเป็นจุดขายจุดแข็งแห่งชุมชนบ้านบางพลับ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ใครๆก็ต้องแวะเวียนมาจับจ่ายซื้อติดมือกลับบ้านตลอดเวลา



จากความคิดริเริ่ม ได้ว่าจะต้องอยู่อย่างมีคุณค่าจะประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเอง คิดว่าบ้านเรามีเศษไม้จากสวนมากมายลองเผาถ่านขายดีกว่าเพราะจากการอบรมมีเรื่องเผาถ่านมาแล้วจึงทดลองสร้างเตาเผาถ่าน

ในราคา ๔๐๐ บาทขึ้นมาทดลองเผาอยู่หลายครั้งจึงประสบความสำเร็จ แปรเปลี่ยนเศษไม้อันไร้ค่ากลายเป็นถ่านที่ใช้ในครัวเรือน จากคนไร้ค่ากลับกลายเป็น **คนเอาถ่าน** จนถึงทุกวันนี้



หลังจากเผาถ่านมีรายได้ก็มีคนในชุมชนเสนอว่าทำไมไม่ลองเอาผลไม้มาเผาละ เพราะบ้านเรามีผลไม้ที่ร่วงหล่นมากมาย พีทมิกสนใจจึงทดลองทำดูหลังจากทดลองจนสำเร็จ จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาการเผาถ่านผลไม้ต่อมาจนถึงปัจจุบัน



ถ่านผลไม้สามารถเอาไปแช่ในตู้เย็นเพื่อูดกลิ่นสำหรับใช้ในการดูดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งก็ได้ผลดี วางไว้ในตู้เย็นได้ไม่เลอะมือและดูสวยงาม ถ่านผลไม้ เป็นการนำผลไม้อ่อน หรือผลไม้ที่หล่น มาแปรรูปเป็นถ่านผลไม้ และผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งที่ได้จากการเผาถ่าน คือ **"น้ำส้มควันไม้"**

การเผาถ่านผลไม้เป็นเทคนิคเฉพาะที่พี่หมึก  
เรียนรู้ลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง การเลือกผลไม้ที่  
จะทำให้ผลไม้ทำอะไรก็ได้ จะผลอ่อนผลแก่ได้หมด  
ห้ามเอาผลไม้เน่าผลไม้สุกมาเผาเท่านั้นเอง อย่าง  
มะนาว มะพร้าว ส้มโอ ทุเรียน ฯลฯ ผลอ่อน ผล  
เขียวได้หมด จากนั้นนำมาใส่บั้งใส่ให้เต็มแล้วปิด  
ด้วยใบตองไม่ให้ควันไฟจับ ปิดฝาให้ดีนำเข้า  
เตาเผาแล้วค่อยๆเรียงฟืนให้มีช่องว่างน้อยที่สุด



เรียงฟืนจนเต็มเตาจากนั้นปิด ติดไฟเผาฟืน เมื่อติด  
ดีแล้ว กระบวนการเผาไหม้จะต้องควบคุมให้ดีด้วย  
การเลื่อนช่องอากาศหรือลิ้นเปิดปิด ในช่วง ๑-๒  
ชั่วโมงแรกจะมีควันสีขาวที่เรียกว่าควันบ้ำลอยออก  
จากปล่องควัน เต็มไปหมด รอจนกว่าควันบ้ำ  
หายไปจึงทำการเก็บน้ำส้มควันไม้ด้วยการทำให้เกิด  
การควบแน่นโดยใช้ผ้าชุบน้ำหุ้มปล่องควันน้ำส้ม  
ควันไม้จะหยดลงกระป๋อง เทคนิคการเผาถ่านผลไม้

ฟืนที่ใช้กับถ่านผลไม้ต้องสัมพันธ์กัน ถ้าฟืนน้อย  
ถ่านผลไม้ไม่เกิด อากาศต้องควบคุมการเป็นถ่าน  
ต้องให้ฟืนค่อยๆถูกเผาไหม้อย่างช้าๆ ถ้าเปิดลิ้น  
อากาศมากการเผาไหม้จะรุนแรงฟืนกลายเป็นเถ้า  
ต้องค่อยๆหรือช่องอากาศให้ค่อยๆเผาไหม้ทิ้งเอาไว้  
ราว ๘ ชั่วโมงจนฟืนดับเอง เมื่อเปิดเตาออกมาเรา  
จะได้ถ่านเชื้อเพลิงและเปิดบั้งออกมาจะได้ถ่าน  
ผลไม้



คุณสภาพร ตะวันขึ้น หรือพี่หมึก (ปราชัญญ์  
ชาวบ้าน) ยังมีความรู้ในเรื่องเกษตรปลอดสารพิษ  
ต่างๆที่น่าสนใจ เช่น การเพาะเห็ดในโอ่ง การคั่ว  
ชาสมุนไพร อีกด้วย

คุณสภาพร ตะวันขึ้น โทร.๐๘-๕๑๙๒-๒๙๙๕  
บ้านเลขที่๒๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๒๐

## คนเอาถ่าน



ฐานการเรียนรู้ ณ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางพรม  
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม



องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม  
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม